

สำเนา



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรมสุขภาพจิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายชื่อ
ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาว ปรียานุช สกุลฝาง
๒	๐๐๒	นางสาว จรรย์ญา จันทร์ส่อง
๓	๐๐๓	นางสาว พจนารถ เกตุจอหอ
๔	๐๐๔	นางสาว ภัชรีภรณ์ แก้วเนตร
๕	๐๐๕	นางสาว ธัญวรัตน์ สุขใส
๖	๐๐๖	นางสาว กฤตญา ปานขวัญ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้นนี้ กรมสุขภาพจิต ได้ประกาศตาม
เอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังนี้

วันที่สอบ	เลขที่ ประจำตัวสอบ	เวลารายงาน ตัว	เวลาเริ่ม สัมภาษณ์	สถานที่
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๐๐๑-๐๐๕	๑๓.๐๐ น ถึง ๑๓.๑๕ น.	๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป	-รายงานตัว ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ตีกอำนวยการ ชั้น ๔ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ -สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ตีกอำนวยการ ชั้น ๔ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

หากผู้ใดไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://www.galya.go.th> หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วัชรกร จำปาทอง

(นายวัชรกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต